
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๐  นาฬิกา 

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พลเอก ธีรเดช  มีเพียร ประธานวุฒิสภา  
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนางพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม และรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  
อยู่บํารุง) ได้เสนอญัตติขอให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่ลําดับที่ ๖.๑๐ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานของที่ประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ 
ลําดับที่ ๖.๑๐ คือ รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ) หลังจากสมาชิกฯ อภิปราย และ
รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงาน
ดังกล่าว 

  ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ขึ้นมาพิจารณา
ก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานของที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ คือ  
ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้ง พลตํารวจโท สมยศ  ดีมาก และ
นายมณเฑียร  บุญตัน เป็นกรรมาธิการ แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 จากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องด่วน คือ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๒๑ 
และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๑ และข้อ ๑๐๒ บางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี 
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขึ้นคณะหนึ่ง จํานวน ๒๕ คน 
ประกอบด้วย 

๑. พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์ ๒. พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม 
๓. พลเอก ชูชาติ  สุขสงวน ๔. นายดิเรก  ถึงฝัง่ 
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ ๖. นายถนอม  ส่งเสริม 
๗. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ  จินตกานนท์ ๘. หม่อมหลวงปรียพรรณ  ศรีธวัช 
๙. นายพรพจน์  กังวาล ๑๐. นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 

๑๑. นายพิสิฐ  เกตุผาสุข ๑๒. นายพีระ  มานะทัศน์ 
๑๓. นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง ๑๔. นายภิญโญ  สายนุ้ย 
๑๕. พลตํารวจเอก วงกต  มณีรินทร์ ๑๖. นายวิเชียร  คันฉ่อง 

(โปรดพลิก) 
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๑๗. ศาสตราจารย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ ๑๘. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ   
 เทวกุล 

๑๙. พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา ๒๐. ศาสตราจารย์สม  จาตุศรีพิทักษ์ 
๒๑. นายสัก  กอแสงเรือง ๒๒. นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ 
๒๓. นายสุพจน์  เลียดประถม ๒๔. นายสุรจิต  ชิรเวทย์ 
๒๕. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล   

 โดยมีกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานตามภารกิจ ๒๐ วัน นับตั้งแต่วุฒิสภามีมติให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญฯ ชุดนี้ 

 ต่อจากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากระทู้ถาม ตามลําดับ 
ดังนี้ 
 ๑. กระทู้ถามด่วน เรื่อง กรอบการเจรจากับกัมพูชาในการร่วมลงทุนผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ํามันในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทย ของนายคํานูณ  สิทธิสมาน          
ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ  
วิชัยดิษฐ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว 
 ๒. กระทู้ถามด่วน เรื่อง ผลกระทบพลังงานทดแทน ของนายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพิชัย  นริพทะพันธุ์) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว 
 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการฝึกอบรมโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจําจังหวัด
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ของนายกฤช  อาทิตย์แก้ว ถามนายกรัฐมนตรี 
 ๔. กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ของนางนฤมล  ศิริวัฒน์ 
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ๕. กระทู้ถาม เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของคณะกรรมการหมู่บ้าน ของนายโสภณ  
ศรีมาเหล็ก ถามนายกรัฐมนตรี 
 ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ  
วิชัยดิษฐ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ลําดับที่ ๓ – ลําดับที่ ๕ ทั้ง ๓ กระทู้ดังกล่าว  

 หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว ตามลําดับ ดังนี้  
 ๑. รายงานการพิจารณาศึกษาและติดตามการดําเนินนโยบาย กรณีการลดภาระ
ดอกเบี้ยบัตรเครดิต (Refinance หนี้บัตรเครดิต) ซึ่งคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงินพิจารณาเสร็จแล้ว (ลําดับที่ ๔.๑) หลังจากคณะกรรมาธิการฯ แถลงรายงาน 
และมีสมาชิกฯ อภิปรายแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ  
เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 
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 ๒. รายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา ๑๘ (๔) ประกอบมาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว (ลําดับที่ ๔.๒) หลังจากคณะกรรมาธิการฯ แถลงรายงาน และมีสมาชิกฯ 
อภิปรายแล้ว ที่ประชุมได้มีมติไม่สมควรเปิดเผยรายงานการประชุมลับดังกล่าว 

 ต่อมา  ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา 
ตามลําดับ ดังนี้ 
 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามปัญหา 
ข้อขัดแย้งเขตแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งนายคํานูณ  สิทธิสมาน เป็นผู้เสนอ (ลําดับที่ ๕.๑) หลังจาก    
ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติแล้ว ผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติดังกล่าว       
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

๒. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและ
สอบสวนเหตุการณ์ที่รัฐบาลขอคืนพื้นที่ถนนราชดําเนินอันเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิต และบาดเจ็บ
ของเจ้าหน้าที่ และประชาชนเป็นจํานวนมาก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งนายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ลําดับที่ ๕.๒) หลังจากนายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอญัตติ
ได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติ และมีสมาชิกฯ อภิปรายแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติไม่
เห็นชอบใหต้ั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

๓. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ 
ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งนายตวง  อันทะไชย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ลําดับที่ ๕.๓) 
หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติแล้ว ผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติ
ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่ลําดับที่ ๖.๑๒ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานของที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่เสนอใหม่ลําดับที่ ๖.๑๒ คือ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการ
ยุติธรรมและการตํารวจ วุฒิสภา เพิ่มเติม ซึ่งพลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์ เป็นผู้เสนอ หลังจากผู้เสนอญัตติ
ได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติ และมีสมาชิกฯ อภิปรายแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ตั้ง     
นายธันว์  ออสุวรรณ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ วุฒิสภา เพิ่มเติม 

ต่อจากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา 
ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑   
ซึ่งพันตํารวจโท จิตต์  ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ลําดับที่ ๕.๔) โดยที่ผู้เสนอ 
ญัตติไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย จึงถือว่าญัตตินี้เป็นอันตกไป      
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๐ 

(โปรดพลิก) 
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๒. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณากรณีการต่ออายุสัญญาเช่าและพัฒนา
ที่ดินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จํากัด ซึ่งนายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ลําดับที่ ๕.๕) หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติแล้ว 
ผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับ 
ใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย ซึ่งนายสุพจน์      
เลียดประถม เป็นผู้เสนอ (ลําดับที่ ๕.๖) หลังจากผู้เสนอญัตติแถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติ 
และมีสมาชิกฯอภิปรายแล้ว ประธานของที่ประชุมจึงให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน 

    เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๕  นาฬิกา 

           
           (นางนรรัตน์  พิมเสน) 

                      เลขาธิการวุฒิสภา   
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